

บทคัดย่อภาษาไทย

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นระดับฆราวาสกรณีศึกษาคริสตจักรพะเยาในช่วงปี ค.ศ. 1991-2003 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่มีผลกระทบต่อกระบวนการขับเคลื่อนพันธกิจคริสตจักรพะเยา ตลอดจนถึงผลงานอันเกิดจากภาวะผู้นำฆราวาสต่อคริสตจักรพะเยา เพื่อนำผลจากการศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงานของคริสตจักรพะเยาในโอกาสต่อไปและในพันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้แบ่งการศึกษาวินิจฉัยออกเป็น 4 บทด้วยกันดังนี้

บทที่ 1 ประกอบด้วยที่มาและความสำคัญของปัญหาพื้นฐานของการศึกษาวิจัย เหตุผลของการศึกษาวิจัย แรงจูงใจในการศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัยแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของบทบาทผู้นำฆราวาส เจื่อนโซ อธิทธิพลที่มีผลต่อบทบาทผู้นำฆราวาส คุณลักษณะ ผลงานอันเกิดจากภาวะของผู้นำต่อคริสตจักรพะเยา ความสำคัญของหัวข้อเรื่องวิจัย และทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยอื่นๆเกี่ยวกับปัญหาและหัวข้อเรื่องการศึกษาวิจัย เป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ระเบียบการวิจัย สนามการวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย คำนิยามศัพท์เฉพาะจำนวน 8 คำศัพท์ ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรพะเยาโดยเริ่มจากปี ค.ศ. 1953 เป็นต้นมา โดยกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรพะเยา โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการคริสตจักร รูปแบบการทำพันธกิจในด้านต่างๆของคริสตจักรพะเยา ในช่วงปี ค.ศ. 1991-2003 และสรุปภาพรวมของการทำพันธกิจคริสตจักรพะเยา

บทที่ 2 ในบทนี้ได้กล่าวถึงการเป็นผู้นำ/บทบาทผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น โดยขยายความคำว่า “ผู้นำ” ตามความหมายทางพระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ อาทิ ผู้นำคือผู้รับใช้และเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้า แนวคิดของนักศาสนศาสตร์เกี่ยวกับผู้นำ ความหมายและความเข้าใจเรื่องผู้นำในทางวิชาการ คริสตจักรไทยกับความเข้าใจเรื่องผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น คุณลักษณะของผู้นำและความคาดหวังของสมาชิกคริสตจักรต่อผู้นำ การศึกษาความหมายคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ผู้นำฆราวาสในตำแหน่งมัคนายก ผู้ปกครอง โดยศึกษาจากพระคัมภีร์ 3 ตอนด้วยกัน ได้แก่พระธรรมยอห์น บทที่ 21.15-17, กิจการของอัครทูต บทที่ 6.1-7 และตอนที่สาม คือ 1ทิโมธี 3.1-13 และบทบาทของผู้นำที่มีผลต่อการขับเคลื่อนชีวิตคริสตจักรท้องถิ่น เป็นต้น.

บทที่ 3 เนื้อหาในบทนี้ได้กล่าวถึงผลการศึกษาวิจัยบทบาทผู้นำฆราวาสคริสตจักรพะเยา ปี ค.ศ. 1991-2003 โดยข้อมูลที่ได้ปรากฏจากผลการวิจัยแบ่งออกเป็นสองตอนด้วยกัน คือ ตอนที่หนึ่ง เป็นรายงานผลการวิจัยจากคำถามข้อที่ 1-6 และตอนที่สองเป็นรายงานผลการวิจัยจากคำถามข้อที่ 7-20 ผู้ศึกษาได้แสดงข้อมูลหรือผลของการวิจัยโดยตารางแสดงความถี่เพื่อให้เห็นชัดเจนถึงจำนวนผู้ตอบคิดเป็นร้อยละและได้ชี้ให้เห็นว่าบทบาทผู้นำฆราวาสของคริสตจักรพะเยา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-2003 หรือในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาเป็นเช่นใดบ้าง จากผลการศึกษาวิจัยได้สรุปเป็นประเด็นต่างๆ 5 ประเด็นด้วยกัน และได้กล่าวรายงานโดยละเอียดตามข้อมูลจากผลการวิจัยตารางแสดงความถี่ต่างๆตามหัวเรื่อง คือ แนวคิดพื้นฐานของบทบาทผู้นำฆราวาสคริสตจักรพะเยา เงื่อนไข อิทธิพลที่มีต่อบทบาทผู้นำฆราวาสคริสตจักรพะเยา ลักษณะบทบาทผู้นำฆราวาสคริสตจักรพะเยา ผลงาน/ผลกระทบอันเกิดจากภาวะผู้นำฆราวาสต่อคริสตจักรพะเยาทั้งผลกระทบในแง่ที่ดี กับ ผลกระทบในแง่ที่ควรปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น.

บทที่ 4 เป็นการสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อคริสตจักรพะเยา โดยผลสรุปดังกล่าวได้จากข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 86 ชุดว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับทฤษฎีตามที่ได้ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งได้สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษิตตามข้อมูลที่ได้ปรากฏในตารางที่ 3.1-3.20 สรุปเป็นสามประเด็น คือ หนึ่ง ภาพรวมของคริสตจักรพะเยา สอง พันธกิจคริสตจักรพะเยา และสาม ผู้นำฆราวาสคริสตจักรพะเยา โดยได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นำฆราวาสคริสตจักรพะเยา สามแนวทางด้วยกัน คือ หนึ่ง ส่งเสริมสนับสนุนคริสเตียนทุกคนให้รับใช้พระเจ้าตามของประทานและตามความสนใจ สอง พัฒนาผู้นำผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของคริสตจักรพะเยา และสาม พัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ และกล่าวถึงการพัฒนาบทบาทการเป็นผู้นำของผู้เขียนพันธกิจนิพนธ์ ในห้าด้านด้วยกัน ได้แก่ หนึ่ง พัฒนาบุคลิกความเป็นผู้นำด้วยบุคลิกที่ผู้นำควรมี สอง พัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานคริสตจักรที่ตนทำ สามพัฒนาด้านความสัมพันธ์ที่ดีโดยพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าและต่อผู้อื่น สี่ พัฒนารูปแบบหรือวิธีการของการทำงาน และสุดท้ายพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อคริสตจักรพะเยาโดยเสนอแนะไว้ห้าประการด้วยกัน คือ หนึ่ง ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความเชื่อ สอง จัดระบบการบริหารให้ชัดเจน สาม การจัดระบบคริสเตียนศึกษาในคริสตจักร สี่ การสร้างผู้นำและพัฒนาการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรพะเยา และข้อเสนอที่ห้า การจัดระบบคริสตจักรเซลล์ให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เป็นต้น.